






# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
12 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>กัญชา</b>	
<p><b>แอปอ้างแพทย์แผนไทยขายกัญชาผิดกฎหมาย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews</p> <p>- สภากาพย์แพทย์แผนไทย ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านบัญชีไลน์ทางการ thaimedcare (ไทยเมดแคร์) เตือนภัยประชาชน เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากถึงการจำหน่ายกัญชาโดยแอปอ้างว่าใช้ในทางการแพทย์แผนไทย แต่ผู้จำหน่ายมิได้มีใบอนุญาตหรือปฏิบัติตามข้อบังคับของสภากาพย์แพทย์แผนไทยแต่อย่างใด ทั้งนี้หากตรวจสอบพบจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	-
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. สถานการณ์โควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ch7, amarintv., innnews)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 -10 ธ.ค. 65 พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 3,961 ราย เฉลี่ยวันละ 566 ราย ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 107 ราย เฉลี่ยวันละ 15 ราย ขณะที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 649 ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 385 ราย และประชาชนควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 4 เข็ม</p> <p><b>2. เสียชีวิตบนเครื่องบินภายหลังตรวจ ATK ขึ้น 2 ชิด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลสอบสวนผู้ป่วยเสียชีวิตบนเครื่องบินหลังกลับจากแสวงบุญที่ซาอุดีอาระเบีย พบมีโรคประจำตัวหอบหืด ตรวจพบโควิด 19 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 2 เข็ม และไม่ได้รับการฉีดกระตุ้นเข็มที่สาม</p> <p>นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้โรคโควิด 19 ในประเทศไทยเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2565 เป็นต้นมา การเดินทางไม่ได้มีข้อกำหนดว่าผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีผลตรวจ ATK มายืนยัน ดังนั้นกรณีชายไทยคนดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ไม่ผิดกฎหมาย ส่วนญาติที่ข่าวระบุว่าปฏิเสธการตรวจ ATK นั้น เราไม่มีข้อบังคับให้ต้องตรวจ ATK เช่นกัน แต่ควรสังเกตอาการตนเองเพราะใกล้ชิดกับผู้ป่วย ส่วนกรณีพนักงานสายการบินที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้โดยสารคนอื่นๆ ได้รับคำแนะนำให้สังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการให้ตรวจ ATK ถ้ามีผลเป็นบวกและมีอาการให้มาพบแพทย์หรือรักษาตัวเองที่บ้านตามคำแนะนำของแพทย์ ขณะนี้คนเป็นโรคโควิด 19 จำนวนมาก หลายคนไม่มีอาการและสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ต้องป้องกันตัวเอง ส่วนคนปกติทั่วไป สธ.แนะนำให้ป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในพื้นที่แออัด ส่วนกลุ่ม 608 ให้มารับวัคซีน ถ้ามีอาการให้รีบมาพบแพทย์</p> <p><b>3. สายพันธุ์ย่อยหนีมุมมัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า วัคซีนโควิด 19 ที่ใช้อยู่ทั่วโลก เริ่มมีประสิทธิพลลดลง ประเมินจากประชากรโลกที่ฉีดวัคซีน และติดเชื้อจากธรรมชาติกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ยังพบการระบาดสูงในต่างประเทศ รวมถึงในประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลชัดเจนว่าโควิด 19 โอมิครอนสายพันธุ์ย่อยที่อุบัติใหม่ เช่น BA.2.75 , BQ.1.1 และ XBB สามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และหลบภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อตามธรรมชาติ และยังต้องอาศัยแอนติบอดีสร้างภูมิสำเร็จรูปเกือบทุกชนิด จึงประเมินได้ว่า ในปี 2566 เป็นต้นไป ทั่วโลกจะต้องใช้ยาต้านไวรัสโควิด 19 มากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday</p> <p>- นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ประเทศไทยต้องจับตาเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศอินเดีย เพราะหลายครั้งพบว่าอีกไม่นานก็พบการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์นั้นในประเทศไทย ขณะนี้ประเทศอินเดียเริ่มมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ XBB ซึ่งเป็นลูกผสมของไวรัสโควิดสายพันธุ์ BA.2.10.1 กับ BA.2.75 เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะแทนที่สายพันธุ์ BA.2.75 ดังนั้นประเทศไทยจึงเตรียมตัวไว้ว่าจะพบเช่นกัน เพราะสายพันธุ์ใหม่นี้ติดต่อง่ายกว่า และหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนหรือการติดเชื้อธรรมชาติได้ดีกว่าสายพันธุ์เดิม</p> <p><b>4. โมนาพิราเวียร์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, sondhitalk, new1live, thebangkokinsight)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษเบื้องต้นจากกลุ่มเข้าร่วม 25,000 คน ระบุว่าแม้ยาโมลนูพิราเวียร์รักษาโควิด 19 ของ MERK จะช่วยเร่งให้ผู้ป่วยหายไวขึ้น แต่กลับไม่ลดความเสี่ยงที่ต้องรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ไม่มี ความแตกต่างระหว่างการรับยาโมลนูพิราเวียร์ หรือยาหลอก (placebo) ในบริบทการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องแม่นยำต่อไป</p> <p><b>5. สู ส่งสัญญาณเตือนภัยโควิด 19ระบาดหนัก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 89.59 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 71.58 WHO ยังส่งสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่องให้ตระหนักถึงสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ไข้หวัดใหญ่ และ RSV ปัจจุบันอัตราการติดเชื้อแพร่เชื้ออยู่ในระดับสูงมาก จำเป็นต้องป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>อุบัติเหตุรถถูกฉวยทรัพย์.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ch7)</p> <p>-นายสาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. เผยถึงกรณีรถตู้ถูกฉวยทรัพย์โรงพยาบาลกุ่มแก้ว ชนกับรถเก๋ง ขณะนำส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลศูนย์ อุดรธานี บริเวณสี่แยกไฟแดงถนนศรีสุทนต์กับถนนนเรศวร ติดกับโรงพักเมืองอุดรธานี และรถตู้ถูกฉวยทรัพย์หลักไปชนกับรถ เก๋งที่สวนทางมาเสียหายว่า ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย ทั้งคนขับและหน่วยงานต้นสังกัดก็ต้องรับผิดชอบด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้แม้จะอ้างว่าต้องรีบไปส่งผู้ป่วย แต่ก็ไม่มีกฎหมายเขียนยกเว้นเอาไว้เป็นการเฉพาะว่าจะต้องไม่ติดไฟแดง บางครั้งใน สถานการณ์ที่ต้องไปส่งผู้ป่วย ซึ่งทุกคนเห็นใจและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในทางกฎหมายจริงๆแล้วไม่มีข้อยกเว้น</p>	
<p><b>ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>-นพ.ชนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.กองงาน คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2565 คณะกรรมการบริหารด้านการปลูกพืชยาสูบ สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ความสำเร็จด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย และสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยเฉพาะประเด็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูก ยาสูบให้หันมาปลูกปอแก้ว (Kenaf) ซึ่งผลผลิตสามารถแปรรูปและผลิตเป็นสินค้าได้หลากหลาย และใช้เวลาการเพาะปลูกสั้น สร้างรายได้รวมที่คิดเป็นเงินไทย มากถึงกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี มากกว่าการทำไร่ยาสูบหลายเท่า โดยผู้เชี่ยวชาญจาก มาเลเซีย พร้อมเป็นที่ปรึกษาในการให้ความช่วยเหลือชาวไร่ยาสูบไทยในระยะต่อไป</p>	
<p><b>สิทธิว่างบัตรทอง กทม.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าว แปะซิฟิก, จส.100, เนชั่นออนไลน์, sonthitalk, ประชาไท)</p> <p>-นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า หลังจากที่ สปสช. ยกเลิกสัญญา ร.พ.เอกชน 9 แห่งใน กทม. ทำให้ ผู้ใช้สิทธิบัตรทองใน กทม. 2.3 แสนราย กลายเป็นสิทธิว่าง ยังไม่มีหน่วยบริการประจำ แม้จะสามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้ ที่หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง แต่การมีหน่วยบริการประจำเป็นเรื่องที่ดีกว่า เชิญชวนให้เข้ามาลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ ประจำ และสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ปีละ 4 ครั้ง ทำได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 1. แอปพลิเคชัน สปสช. 2. ไลน์ สปสช. @nhso 3. สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 6 และ 4. ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองได้ที่ สปสช. ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ</p> <p>ด้าน รศ.ดร.ทวิตา กมลเวช รองผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า ขณะนี้ กทม.สนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยบริการ ปฐมภูมิใน กทม. และ ร.พ.ในสังกัด กทม.พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบ ของ สปสช.ที่หากมีการดูแลรักษาผู้ป่วยสิทธิบัตรทองจากหน่วยบริการปฐมภูมิมีความซับซ้อน จะมีบุคลากรแพทย์จาก ร.พ. เครือข่าย ในสังกัด กทม.คอยสนับสนุนเพิ่มเติมในการดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้น ซึ่งระบบจะเสร็จสิ้นในเร็ว ๆ นี้</p>	
<p><b>วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ newslive</p> <p>-นพ.ธงชัย กิรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ย้ำมะเร็ง เกิดจากพันธุกรรม 5-10% เกือบทั้งหมด 90-95% มาจาก ปัจจัยภายนอก พฤติกรรมการใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อม การรับสารก่อมะเร็ง ย้ำลดพฤติกรรมเสี่ยงอาจเสี่ยงเกิดโรคถึง 40% เนะ คัดกรองแม้ไม่มีอาการ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.เมธี วงศ์เสนา ผอ.รพ.มะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์ เปิดโครงการวันรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ โดยร่วมกับ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรี จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงความสำคัญของวันต่อต้านโรคมะเร็ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แห่งชาติ และเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีทัศนคติที่ถูกต้องในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก.</p>	
<p><b>ลูกโป่งหัวเราะ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า          -สำนักงานเขตพระนคร ลงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสาร ภูมิพบผู้ค้าลกลอบจำหน่ายลูกโป่งหัวเราะบรรจุก๊าซไนตรัสออกไซด์ เพื่อแจ้งเตือนผู้จำหน่ายก๊าซดังกล่าวมาจำหน่าย หรือนำบรรจุใส่ลูกโป่ง ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 และ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ก๊าซหัวเราะ) ในทางการแพทย์ใช้เป็นก๊าซดมสลบก่อนการผ่าตัด หรือถอนฝิ่น ลดอาการปวดได้ดี ออกฤทธิ์รวดเร็ว และหมดฤทธิ์เร็วเช่นกัน ตามกฎหมายถือเป็นยาที่ใช้ตามโรงพยาบาล</p>	
<p><b>โครงการเทเลเมดิซีน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ สำนักข่าวไทย          -นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. เปิดเผยว่า กสทช.ได้เร่งดำเนินการโครงการเทเลเมดิซีน หรือแพทย์ทางไกล ร่วมกับสธ. นำเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือชายขอบ ในบางกลุ่มโรคที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ใช้การวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นหน้าพูดคุยถึงอาการ ก็สามารถวินิจฉัยพร้อมสั่งยา และรอรับยาอยู่ที่บ้านได้ ซึ่งช่วยในการประหยัดเวลาและค่าเดินทางได้มาก คาดว่าจะเห็นโครงการนี้เป็นรูปธรรมได้ในเดือน พ.ค. 66</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ amarintv          -ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องมะละกอช่วยให้เนื้องอกหดตัว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าสารสกัดมะละกอเข้มข้นช่วยลดขนาดของเนื้องอกในมนุษย์ได้  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ผู้จัดการ thejournalistclub          -ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง อสม. เกณฑ์ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อทดลองยา เพราะถ้าหากคนกลุ่มนี้เสียชีวิตจะได้อ้างว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ เพราะกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนเป็นไปตามหลักสากล</p>	